



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ที่ ๔๓๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แกไขคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่ ๔๓๒/๒๕๖๓ ได้รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หรือเดินทางไปราชการ ได้มอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายอติพงษ์ นาครอด ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รักษาาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และในกรณีที่ไม่สามารถรักษาราชการแทนได้ เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ จึงแต่งตั้งให้

๒. นายจักริน พวงดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ รักษาาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ จึงแต่งตั้งให้

๓. นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ รักษาาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และหัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ จึงแต่งตั้งให้

๔. นายรัชพล เสือสอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ รักษาาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ จึงแต่งตั้งให้

๕. นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ รักษาาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ จึงแต่งตั้งให้

/๖. นายพงศ์ศักดิ์...

๖. นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๘-๒๑๐๔-๐๐๑ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ จึงแต่งตั้งให้

๗. นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตรระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๑๔-๒๑๐๙-๐๐๑ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือเดินทางไปราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ